

PERSONAL DATA PROTECTION ACT

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) บทบัญญัติ ที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลธรรมดา” ให้สิทธิในการแก้ไข เข้าถึง หรือ แจงลบข้อมูลที่ให้ไว้กับองค์กร เป็นต้น และกำหนดบทบาทหน้าที่และบทลงโทษหากองค์กรไม่ปฏิบัติตาม



ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน ประวัติ อาชญากรรม ฯลฯ



โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลให้คำยินยอมแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้น พรบ. กำหนดไว้ เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล ทั้งนี้ การไม่ได้ปฏิบัติตาม พรบ. จะมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง



(PDPA) PERSONAL DATA PROTECTION ACT

วัตถุประสงค์

เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เกิดประโยชน์ต่อทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทุกคน เนื่องจากทุกคนมีข้อมูลส่วนตัว และจะเกิดประโยชน์ต่อกองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว สำหรับเจ้าของข้อมูล การเรียนรู้หลักสุตรฯ จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิที่เราพึงมีต่อข้อมูลส่วนตัวของเรา ว่าเราทำอะไรได้บ้าง ซึ่งหากไม่รู้สิทธิที่มีอาจถูกเอาเปรียบ อาจเกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ และอาจไม่ได้รับค่าสินไหมที่ควรได้รับ

สำหรับองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเรียนรู้หลักสุตรฯ จะทำให้บุคลากรในองค์กรทราบขอบเขตในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปใช้ไปเปิดเผย รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลักสุตรเหมาะกับใคร

หลักสุตรนี้เหมาะกับทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทุกคนที่มีความสนใจในสิทธิที่เราพึงมีต่อข้อมูลส่วนตัวของเราเอง เพื่อให้เรารู้เท่าทันและสามารถรับมือกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะนำข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่เป็นไปตาม PDPA นอกจากนี้หลักสุตรนี้ยังเหมาะกับ บุคลากรในองค์กรที่มีการเก็บหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม



ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจถึงความสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้

PERSONAL DATA PROTECTION ACT

PDPA

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA) บทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ “บุคคลธรรมดา” ให้สิทธิในการแก้ไข เข้าถึง หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่ให้ไว้กับองค์กร เป็นต้น และกำหนดบทบาทหน้าที่และบทลงโทษหากองค์กรไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางการเงิน ประวัติ อาชญากรรม ฯลฯ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ และสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลให้คำยินยอมแล้วเท่านั้น เว้นแต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้น พรบ. กำหนดไว้ เช่น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาล ทั้งนี้การไม่ได้ปฏิบัติตาม พรบ. จะมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง



PERSONAL DATA PROTECTION ACT

วัตถุประสงค์

เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เกิดประโยชน์ต่อทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลทุกคนเนื่องจากทุกคนมีข้อมูลส่วนตัว และเกิดประโยชน์ต่อกองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว สำหรับเจ้าของข้อมูลการเรียนรู้หลักสูตรฯ จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสิทธิที่เราพึงมีต่อข้อมูลส่วนตัวของเราว่าเราทำอะไรได้บ้าง ซึ่งหากไม่รู้สิทธิที่มีเราอาจถูกเอาเปรียบ อาจเกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ และอาจไม่ได้รับค่าสินไหมที่ควรได้รับ

สำหรับองค์กรที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การเรียนรู้หลักสูตรฯ จะทำให้บุคลากรในองค์กรทราบขอบเขตในการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปใช้ ไปเปิดเผย รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็น การป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูล ที่ไม่เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

หลักสูตรเหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะกับทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลทุกคนที่มีความสนใจในสิทธิที่เราพึงมีต่อข้อมูลส่วนตัวของเราเอง เพื่อให้เรารู้เท่าทันและสามารถรับมือกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะนำข้อมูลของเราไปใช้โดยไม่เป็นไปตาม PDPA นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับ บุคลากรในองค์กรที่มีการเก็บหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เข้าใจถึงความสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นได้

